

ข่าวเลขที่ 5

7 พฤศจิกายน 2557

สินเชื่อเก็บสต็อกยุ่งฉาง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร

นายบุญฤทธิ์ กล้วยานมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการเพาะปลูกข้าวในฤดูนาปีของประเทศไทย เกษตรกรทั้งในเขตพื้นที่อาศัยน้ำฝนและเขตพื้นที่ชลประทานมักทำการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปีพร้อมกันเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกนาปีออกสู่ท้องตลาดในช่วงเดียวกันเป็นจำนวนมากเกินกว่าความต้องการของตลาด ส่งผลกระทบให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ประกอบกับปัจจุบันเกษตรกรชาวนามักขายข้าวเปลือกทันทีหลังจากเก็บเกี่ยว ทำให้ข้าวเปลือกที่นำมาขายให้โรงสี/ท่าข้าว มีความชื้นสูงถูกตัดราคาตามความชื้น ดังนั้น จึงได้กำหนด “โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58” เป็นการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรเก็บสต็อกข้าวเปลือกในยุ่งฉางของตนเอง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรชะลอการนำข้าวเปลือกออกจำหน่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและลดปัญหาหาค่าข้าวเปลือกตกต่ำได้

สำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58 จะดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร มีการเก็บข้าวเปลือกในยุ่งฉาง เฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียว โดยจะจ่ายเงินสินเชื่อชะลอการขายให้ชาวนา 90% ของราคาตลาด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 14,400 บาท (ราคาต้นละ 16,000 บาท) ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 11,700 บาท (ราคาตลาดต้นละ 13,000 บาท) โดยให้ค่าเช่าและเก็บรักษาข้าวเปลือกของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรต้นละ 1,000 บาท เกษตรกรสามารถไถ่ถอนภายใน 4 เดือน กรณีครบกำหนดเกษตรกรไม่มาไถ่ถอน เกษตรกรจะต้องส่งมอบข้าวเปลือกให้กับรัฐบาล โดยจะได้รับค่าขนส่งอีกต้นละไม่เกิน 300 บาท

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร และยกระดับราคาข้าวเปลือก ซึ่งได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ทั้งในด้านการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต การช่วยสร้างทางเลือกด้วยการสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้ชาวนา และการช่วยส่งเสริมด้านการตลาดและการวางแผนจัดการผลผลิตให้ชาวนาแล้ว ทั้งนี้ หากเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อขายสินค้าเกษตร หรือพบการทุจริตในรูปแบบต่างๆ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน ๑๕๖๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ